



Thứ Tư, ngày 21 tháng 6 năm 2023

n° 15

NHẬT KÝ TU NGHỊ

Triều đại Thiên Chúa đang đến gần
Sống và loan báo niềm hy vọng của Tin Mừng

TỔNG TU NGHỊ LẦN THỨ 34, HỘI DÒNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI, 01-25 THÁNG 6 NĂM 2023

Làm việc theo Ủy ban

Các văn bản của Ủy ban nhằm định hướng cho sáu năm tới nối tiếp nhau. Chúng được thảo luận và sửa đổi trong phiên họp mở rộng. Một số văn bản đang trong giai đoạn phiên bản 1.0 (V1), hầu hết đang trong giai đoạn phiên bản 2.0 (V2). Công việc sẽ được tăng cường trong ngày thứ Tư. Đã cảm nhận được sự mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn hăng say. Mọi người đều áp dụng... Nước Chúa cũng vậy.

Xin tiếp tục cầu nguyện để Tổng Tu Nghị thứ 34 có một kết thúc tốt đẹp.

“Lạy Chúa là Thiên Chúa, cội nguồn của mọi sự sống, chúng con đến để giao phó Hội dòng và mọi hoạt động của Hội dòng cho Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương và sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng con, nơi cuộc sống của những anh chị em chúng con trong Giáo hội và trên thế giới. Xin giúp chúng con nhận ra rằng Nước Chúa đang rất gần bằng cách thúc đẩy chúng con trở thành những người thợ đích thực.”

Quản trị và tổ chức cộng đoàn (V2)

“Để trở thành một Phụ Tinh dòng, vấn đề không chỉ là: “Có bao nhiêu thành viên? hoặc là “Họ có bao nhiêu tiền?” Tiêu chí cốt yếu hướng đến sự tự chủ là khả năng phát triển linh đạo.

*Cha Jean-Paul Musangania,
CIFA of Kinshasa (CHDC Congo).*

“Đào tạo, chuẩn bị cho sứ mệnh, sự phụ thuộc lẫn nhau... tất cả những điều này có nghĩa là mối tương quan của chúng ta với Tinh dòng Châu Âu sẽ vẫn tốt đẹp và thậm chí còn trở nên tốt đẹp hơn nữa.

*Cha Georges Houssou,
Bề trên miền Tây Phi.*

Đồng hành cùng Dân Chúa (V1)

“Chúng ta đồng hành, nhưng chúng ta cũng hãy để mình được dân Chúa đồng hành, nơi chúng ta đang sống.

*Cha Marcelo Marciel,
nguyên Trợ tá Tổng quyền.*

“Xét về sự đầu tư của Hội dòng vào các giáo xứ, hành hương và các trung tâm đón tiếp ... những nơi này phải nói lên điều gì đó đối với toàn thể Hội dòng. Những nơi đó là nơi sáng tạo đi tìm kiếm mọi người chứ không thỏa mãn đợi mọi người tìm đến với chúng ta.

Dấn thân mục vụ giáo xứ là một điều tốt, nhưng không cần thiết phải diễn tả tầm quan trọng của nó đối với động lực truyền giáo của chúng ta.

*Cha Dominique Greiner,
tổng biên tập tờ “La Croix”, Paris.*

Công trình chủ lực (V2)

Đến giai đoạn này, có 9 công trình chủ lực đã được đề xuất.

Tổng Tu nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá những gì đã được thực hiện và cần một định nghĩa thanh thoát hơn về các công trình chủ lực trong tương quan với linh đạo và sứ mệnh của Hội dòng.

Đặc tính truyền giáo của Hội dòng (V2)

Có hai chủ đề đã được thảo luận đặc biệt: kinh nghiệm của CAFI và khuyến khích các cuộc gặp gỡ giữa các tu sĩ Châu Phi và Châu Á.

Các vấn đề kinh tế (V2)

Kinh tế để phục vụ đặc sủng và để truyền giáo.

Tuổi Trẻ và Ôn Gợi (V3)

Giáo dục (V 2)

Điều Cha Alberto đã nghe



“Trong những tài liệu về việc đồng hành dân Chúa, một “động từ truyền giáo” xuất hiện bao hàm tất cả các hoạt động của dòng Đức Mẹ Lên Trời: “đồng hành”.

Cha d’Alzon là một người loan báo Tin Mừng, ngài muốn trở thành mọi sự đối với mọi người: “Cha không thể nhắc các anh em quá thường xuyên, các anh em thân mến, chúng ta cần phải biến mình thành mọi sự đối với mọi người. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải cố gắng tham gia nhiều nhất có thể trong các mối tương quan với người dân. Và cũng vì thế đối với cha, dường như chúng ta phải đảm bảo những hoạt động tông đồ bình dân, bằng tất cả nỗ lực. Chính nhờ việc rao giảng Tin Mừng cho người nghèo mà việc rao giảng Tin Mừng cho thế giới đã bắt đầu. Chúng ta hãy trung thành với ơn gọi của mình về phương diện này. (Sách thiêng liêng 163, 3)

Khám phá CIFA (Cộng đoàn Đào tạo Quốc tế Đức Mẹ Lên Trời)



5 câu hỏi

gửi Cha Đaminh Kamau Muturi

Huấn sư tại CIFA ở Nairobi, Cố vấn I của Phụ tỉnh Đông Phi

Bạn là ai?

Tên tôi là Dominic Damau Mutur. Tôi đã 42 tuổi. Tôi sinh ra ở quận Murang'a, thuộc Giáo phận Murang, Kenya, trong một gia đình nông dân, chăn nuôi gia súc nhỏ. Tôi có 7 chị em gái và 6 anh em trai.

Năm 2006, tôi vào tập viện tại Kizito House ở Arusha, Tanzania. Và tôi đã học thần học tại Tangasa College ở Nairobi. Tôi thụ phong linh mục ngày 14 tháng 8 năm 2017.

Sau sáu năm kinh nghiệm trong giáo xứ ở Kenya, Uganda và Tanzania, tôi được bổ nhiệm làm huấn sư tại Austin House ở Arusha, Tanzania và kể từ năm 2022, tôi là huấn sư tại CIFA Nairobi.

CIFA tại Nairobi là gì?

CIFA tại Nairobi, được thành lập vào năm 2014. Ngày nay là một cộng đoàn đào tạo, đón nhận 21 tu sĩ trẻ (16 anh em học thần học, 2 sinh viên học tiếng Anh và 3 sinh viên học chuyên ngành) đến từ tám quốc gia: Kenya, Uganda, Tanzania, Madagascar, CHDC Côngô, Burkina Faso, Nigeria và Camerun, với một ê-kíp gồm ba huấn sư: hai người Côngô và tôi, một người Kenya. Vào đầu năm học tới, một huấn sư từ

Madagascar sẽ tham gia cùng chúng tôi.

Đối với cha, điểm mạnh của CIFA là gì?

Nó tập hợp các tu sĩ từ các quốc gia khác nhau, từ các nền văn hóa khác nhau, nhưng họ khám phá ra rằng họ có cùng một mục tiêu, đó là sự hiển trị của Nước Chúa và kiến tạo một thế giới mới. Bằng cách thích nghi với môi trường khác, dần dần tách mình ra khỏi môi trường của chính mình, họ học cách vượt qua chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bộ lạc. Họ mở lòng ra với những thực tế khác, trở nên linh hoạt hơn, học cách chung sống. Từng bước, họ đi vào một nền văn hóa mới, nền văn hóa của Nước Trời, nơi “không còn là người Do Thái hay người Hy Lạp” mà là những anh em cùng nhau tìm kiếm Đấng Kitô.

Cha đã được huấn luyện một cách chuyên biệt?

Tôi đã không theo học bất kỳ khóa đào tạo chuyên ngành cụ thể nào sau khi học triết học và thần học. Kinh nghiệm cộng đoàn trong các cộng đoàn đào tạo tại Austin House ở Arusha và tại Nairobi, cũng như kinh nghiệm trong các nền văn hóa khác với nền văn hóa của tôi đã chuẩn bị cho tôi trách nhiệm này. Tôi hiện đang theo học một khóa đào tạo trực tuyến về quản lý, nơi tôi đang học cách chú ý đến nguồn nội lực của mỗi tu sĩ và những khác biệt có thể trở thành nguồn lực phong nhiêu.

Hãy chia sẻ một niềm vui?

Đó là khi ta nhìn thấy các anh em thích nghi với môi trường mới, chấp nhận những anh em khác, lớn lên và chuẩn bị cho việc xây dựng một thế giới mới nơi Chúa Kitô là Vua.



Chứng từ của Cha Joachim Mpozembizi Sentongo

Là Chánh xứ giáo xứ thánh Carôlô Lwanga ở Kyabakadde ở Uganda, đảm nhiệm mục vụ ơn gọi và tuyên úy trường học. Cha là người trẻ nhất trong số các đại biểu (35 tuổi).

Cha đã từng sống tại CIFA ở Kinshasa.

CIFA là một ngôi trường, nơi những người tu sĩ Đức Mẹ Lên Trời trải nghiệm và học cách sống những đức tính cơ bản của con người Đức Mẹ Lên Trời: yêu và được yêu.

Hiện nay CIFA là yếu tố không thể thiếu của dòng Đức Mẹ Lên Trời. Đó là một ngôi trường được thích ứng cách riêng để dạy đặc tính truyền giáo của chúng ta với tư cách là những con người Đức Mẹ Lên Trời đương đại. CIFA cho phép các tu sĩ biết nhau như những thành viên trong cùng một gia đình và học cách không chỉ sống cùng nhau mà còn cùng nhau làm việc vì sứ mệnh của Giáo hội và của Hội dòng.

Tôi là một sản phẩm thuần khiết và đáng tự hào của CIFA. Nó cho phép tôi học các ngôn ngữ: tiếng Pháp và tiếng Lingala, để thích nghi với các nền văn hóa khác, để trải nghiệm Giáo hội của Chúa Kitô bên ngoài nội vi tiện nghi cá nhân tôi. Tôi kêu gọi tất cả các tu sĩ Đức Mẹ Lên Trời hãy yêu mến CIFA, và tôi khuyến khích các bề trên cao cấp của chúng ta hãy cổ vũ CIFA, bằng cách tạo cơ hội cho các tu sĩ trẻ trong giai đoạn đào tạo nền tảng và hưởng lợi ích từ sự phong phú to lớn này của Đức Mẹ Lên Trời.

Những sáng kiến nên biết

Một hành trình để sống tốt hơn tính liên văn hóa và 1 khóa đào tạo

Một nhóm tu sĩ và giáo dân Dòng Đức Mẹ Lên Trời đã đưa lên diễn đàn mạng vào năm 2023 sáng kiến của Đại Học Châu Âu Đức Mẹ Lên Trời (UEA) và của cha Benoît Bigard, về một khóa học trực tuyến (MOOC) về tính thực tế về tính liên văn hóa trong Hội Dòng.

Được chỉ đạo trực tiếp bởi Cha thư kí Tổng quyền về đào tạo Vincent Leclercq, nhóm đã chuẩn bị trong suốt 2 năm hàng chục mô-đun về chủ đề này và xếp chúng theo nhóm, mỗi nhóm có một người đồng hành.

Thêm vào đó, một khóa đào tạo 3 ngày, từ 06 đến 08 tháng 10 tới, sẽ được tổ chức tại cộng đoàn các sơ Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời, đường Viollet, Paris. Khóa đào tạo này có tên gọi “để hiểu người khác, cần phải học” được đề nghị cho tất cả mọi người.

Một cuộc tưởng nhớ cha Bruno Chenu sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 07 tháng 10 với một buổi hòa nhạc của nhóm Negro Spirituals.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ : robert.migliorini@assomption.org



Hôm qua, tài liệu “Instrumentum Laboris” của Hội Đồng Giám Mục về một Giáo Hội Hiệp Hành diễn ra vào tháng 10 tới, đã được Tòa Thánh cho xuất bản. Tài liệu này sẽ đồng hành cùng chúng ta trong những ngày cuối của Tu Nghị về các vấn đề quản trị, đào tạo, biến đổi khí hậu, di dân, sự hợp tác với các giáo dân, vấn đề lạm dụng, phương cách loan báo và sống Tin Mừng.

“Trong một cộng đồng hiệp hành, Đức Kitô hiện diện và hành động.

(...) Những người tụ họp nhân danh Đức Kitô và lắng nghe Lời của Ngài, lắng nghe nhau, biện phân trong vâng phục Thánh Thần, loan báo những điều họ đã lắng nghe và nhận thấy như là một ánh sáng cho hành trình của Giáo Hội.”

“Đâu là thái độ của chúng ta đối với thế gian? Chúng ta có nhận ra điều tốt lành của thế gian, và đồng thời, chúng ta có dấn thân vào việc lên án với tư cách ngôn sứ những gì làm suy yếu phẩm giá con người, các cộng đoàn nhân loại và sự Tạo Dựng hay không?”

Những chuyến đi hội nhập Châu Phi (V.I.A)



Được bắt đầu từ năm 2009 bởi các cha, các thầy Dòng Đức Mẹ Lên Trời tại Tỉnh dòng Tây Phi, những Chuyến đi hội nhập châu Phi có mục đích truyền tải cho người trẻ châu Phi lý tưởng về một Châu Phi đa dạng, hội nhập và đoàn kết hơn về phương diện tôn giáo, văn hóa hơn là về chính trị. Những chuyến đi này được gọi là “Hội nhập châu Phi” bởi vì cách tiếp cận đồng thời của nó về liên văn hóa, liên tôn giáo, giáo dục và mang tính thống nhất châu Phi. Các mục đích chính của những chuyến đi này là :

- Cổ võ sự hội nhập các dân tộc và các nền văn hóa
- Phát triển nơi những người trẻ một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại
- Làm cho giới trẻ nhận thức được các đức tính của sự đa dạng và đối thoại liên văn hóa và liên tôn giáo dựa trên mô hình một nhân loại đa nguyên nơi mà tính đa dạng và đối thoại liên văn hóa củng cố lẫn nhau ;
- Củng cố hình ảnh thống nhất châu Phi cho những người trẻ đang đối diện với các vấn đề về chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa chính thống bảo thủ và tôn giáo cực đoan. Trang bị cho các người trẻ những khả năng xây dựng hòa bình, phòng ngừa và giải quyết xung đột bằng cách giáo dục về liên văn hóa và liên tôn giáo

Để biết thêm chi tiết, liên hệ : sagadoujeanpaul@gmail.com

Những ấn tượng ban đầu

Khi Tu nghị đang về những ngày cuối, các đại biểu chia sẻ cho chúng ta những ấn tượng đầu tiên của họ



Cha Roger Kasereka Syayipuma, cha xứ ở Goma (Cộng Hòa Dân Chủ Côngô)

“Tôi tham gia các Tổng Tu nghị kể từ năm 2005. Đối với tôi, Tổng Tu nghị là một “Kairos” (một thời gian thuận tiện) để tạ ơn Thiên Chúa cho ơn gọi của chúng ta và sứ mạng chung sống làm việc cùng nhau cho sự hiện trị của Triều Đại Thiên Chúa theo bước chân Đức Kitô. Thực sự đây là một “thời gian thuận tiện” để lượng giá hành động của Thánh Thần Thiên Chúa trong đời sống chúng ta, cũng như để mơ ước và cùng nhau biện phân dưới sự thúc đẩy của cùng một Thần Khí nhằm nhận ra những tiếng gọi của thế gian để sống tốt hơn đặc sủng của chúng ta như là một quà tặng cho Giáo Hội hoàn vũ, món quà được chia sẻ với những người giáo dân cùng bước theo chân cha d’Alzon.”

Cha Ephrem Kapitula, trợ lý thứ nhất Tỉnh Dòng Châu Phi

“Đây là Tổng Tu nghị thứ 3 của tôi, tôi sống Tu Nghị này như một kinh nghiệm duy nhất và đặc biệt: số lượng đáng kể các đại biểu lần đầu tiên tham dự Tu Nghị, vị trí trung tâm của cầu nguyện, màu da khác nhau của các vị điều hành! Ban cố vấn Tổng quyền mới chỉ ra sự đa dạng trong màu da của Dòng Đức Mẹ Lên Trời: một cha Tổng quyền châu Phi và một cố vấn người Madagascar cho thấy một dấu chỉ thực sự về tính quốc tế - một dấu chỉ về sự “mất quân bình”, sự hiện diện của một vị đồng hành là cha Alberto Toutin (Bề trên Tổng quyền của các cha Picpus), dù có rất nhiều thách đố, nhưng bầu khí rất ấm áp và hiệp hành; - Dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đã đi từ phương pháp: “Các xác tín – các thừa nhận - các định hướng” đến phương pháp “Sự đến gần và những dấu chỉ của Triều Đại- Những cấp bách của Triều Đại- Làm hiện trị Triều Đại”. Đó không phải là một sự năng động đúng nghĩa về sự hiệp hành mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã mong muốn “làm nảy sinh những mơ ước, làm xuất hiện các tiên tri và những thị kiến, làm nảy nở những niềm hi vọng... hay sao?”



Chương trình

THỨ TƯ, 21/6

Sáng:

- Ủy ban Đào tạo
- Ủy ban Công lý và Hòa bình
- Biểu quyết các văn bản (Quản trị và tổ chức cộng đoàn, Giới trẻ và ơn gọi, Các vấn đề kinh tế, Giáo dục, Truyền thông và kỹ thuật số, Lạm dụng...)

Chiều:

- Hiệp hội Giáo dân-Tu sĩ
- Sứ mệnh Đông Phương
- Bài nói chuyện của đức hồng y Jean Marie Aveline

Tối:

- Làm việc theo Ủy ban

ĐỂ THEO DÕI TỔNG TU NGHỊ

- Trang web của Hội dòng www.assumptio.org, quản trị bởi cha Marcelo Marciel: <marcelomarciel@gmail.com>
- Các trang Facebook: Chapitre Général de l'Assomption
- Youtube: Augustiniani ab Assumptione

Để tham gia vào “Thư từ độc giả”, để tương tác với những công việc của các đại biểu, để đặt câu hỏi, gợi ý thông tin... Vui lòng liên hệ: <bernardholzeraa@gmail.com> hoặc trên Facebook.



“NHẬT KÝ TU NGHỊ”

Nhóm biên tập: Bernard Holzer, Clément Löbel, Loredana Giannetti.
Ảnh: Dominique Thọ, Clément Löbel và Didier Remiot

Chuyển ngữ tiếng Việt: cha André Tuấn và cha J.B Trúc